

THÔNG TIN VĂN HÓA - VĂN NGHỆ

(Từ ngày 17 - 30/11/2021)

SỰ KIỆN VĂN HOÁ

1. Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngày 24/11, tại Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội), Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong công tác văn hóa, văn nghệ. Tham dự Hội nghị có các đại biểu là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhà quản lý văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu với hơn 150 tham luận, được kết nối trực tuyến từ Hà Nội đến các điểm cầu ở tất cả các tỉnh, thành trong cả nước. Riêng tại Đồng Tháp, có 13 điểm cầu và 379 đại biểu tham dự. Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ trì điểm cầu cấp tỉnh.

Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần này nhấn mạnh đánh giá việc triển khai đường lối, chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ thời gian qua; kết quả xây dựng văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hóa, văn nghệ trong giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn đến năm 2045. Hội nghị cũng là diễn đàn để lắng nghe và là dịp cổ vũ, động viên các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong ý chí, hành động; liên kết các lực lượng làm công tác văn hóa, văn nghệ trong và ngoài nước tạo thành một mặt trận đồng lòng, dốc sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

UNESCO công nhận Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu và nữ sĩ Hồ Xuân Hương

Vào lúc 10 giờ 35 phút (giờ địa phương, 16 giờ 35 phút giờ Việt Nam) ngày 23/11, tại Kỳ họp Đại hội đồng UNESCO lần thứ 41 (diễn ra từ ngày 9 đến 24/11) tại Paris (Pháp), UNESCO đã thông qua danh sách các Danh nhân văn hóa và sự kiện lịch sử niên khóa 2022-2023 để UNESCO cùng vinh danh và tham gia kỷ niệm năm sinh/năm mất. Hồ sơ kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu và kỷ niệm 250 năm ngày sinh, 200 năm ngày mất của Nữ sĩ Hồ Xuân Hương cùng 58 hồ sơ khác của các nước đã được thông qua.

* **Nguyễn Đình Chiểu** là một nhà văn hóa, nhà thơ lớn của dân tộc Việt Nam, tấm gương vượt lên những khó khăn của cuộc sống và theo đuổi lý tưởng học tập suốt đời của UNESCO. Bên cạnh đó, ông còn hành nghề đông y để chữa bệnh cứu người. Thơ văn của ông đậm tính nhân văn, khích lệ lòng yêu nước, ca ngợi những con người

sẵn sàng làm việc nghĩa, vì lợi ích cộng đồng. Các tác phẩm chính của ông đều được sáng tác bằng chữ Nôm, trong đó nổi tiếng nhất là Tập thơ “Lục Vân Tiên”, chứa đựng nhiều ý nghĩa về đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

* **Hồ Xuân Hương** là một trong những nhà thơ nổi tiếng của Việt Nam, được biết đến như “Bà chúa thơ Nôm”. Thơ Hồ Xuân Hương là biểu hiện của sự vận động, lạc quan. Với tư tưởng mới mẻ cùng lối làm thơ phá cách, ngôn ngữ bình dị và sáng tạo, các tác phẩm của bà đã đem lại nhiều ý nghĩa, giá trị và sức sống lâu bền từ quá khứ đến hiện tại. Các tác phẩm thơ của bà cũng mang nhiều nội dung về bình đẳng giới, đấu tranh cho việc giải phóng phụ nữ ở Việt Nam.

Trước đây, UNESCO đã từng thông qua nghị quyết vinh danh và cùng kỷ niệm năm sinh/năm mất của các Danh nhân Việt Nam như: kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1990), 600 năm Ngày sinh Nguyễn Trãi (1980), 250 năm Ngày sinh Nguyễn Du (2015), 650 năm Ngày mất của Nhà giáo Chu Văn An (2019).

CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA TRONG TỈNH

Lễ giỗ lần thứ 92 cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Lễ giỗ lần thứ 92 cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc diễn ra từ ngày 30/11 - 01/12/2021 (nhằm ngày 26 - 27/10 âm lịch năm Tân Sửu), tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc (tọa lạc phường 4, thành phố Cao Lãnh). Theo đó, quy mô tổ chức Lễ giỗ có giảm do tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp trên địa bàn Tỉnh.

Phần Lễ được tổ chức nội bộ (không mời đại biểu Trung ương, ngoài Tỉnh như hàng năm) theo nghi thức dân gian truyền thống; không tổ chức phần Hội nhằm hạn chế tập trung đông người, đảm bảo an toàn sức khỏe của Nhân dân trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Các đơn vị liên quan chuẩn bị tổ chức cúng giỗ theo nghi thức dân gian truyền thống, đảm bảo trang nghiêm và đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của ngành Y tế.

Lễ hội Hoa Xuân thành phố Sa Đéc năm Nhâm Dần 2022

Lễ hội Hoa xuân thành phố Sa Đéc năm Nhâm Dần 2022 dự kiến khai mạc vào lúc 19 giờ ngày 22/1/2022 (nhằm ngày 20 tháng Chạp năm Tân Sửu) tại Giỏ hoa Công viên Sa Đéc, đường Tôn Đức Thắng, phường An Hòa, thành phố Sa Đéc và kết thúc vào ngày 28/1/2022 (nhằm ngày 26 tháng Chạp).

Trong chuỗi các hoạt động Lễ hội Hoa xuân thành phố Sa Đéc năm 2022 gồm nhiều hoạt động: Hội thi và trưng bày sinh vật cảnh thành phố; Lễ hội bánh dân gian Nam bộ; Hội chợ triển lãm nhịp cầu xúc tiến thương mại và đầu tư Sa Đéc; Lễ hội đường phố (biểu diễn Acoustic, nhạc cụ,...), Liên hoan các nhóm nhảy thanh niên, Hội thi nghệ thuật trang trí hoa quả; Giao lưu biểu diễn nghệ thuật Lân mai hoa thung, khiêu vũ dưỡng sinh và Chương trình biểu diễn nghệ thuật...

VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT ĐỒNG THÁP

Vở cải lương “Đời đâu chỉ có mình”

Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Tỉnh đã dàn dựng và tổ chức biểu diễn quay hình vở cải lương “Đời đâu chỉ có mình” của tác giả Đăng Minh, đạo diễn NSUT Lê Tấn Lộc để tuyên truyền trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình, các trang mạng xã hội youtube, facebook, Trang thông tin điện tử của đơn vị và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Nội dung xoay quanh Mai - cô sinh viên năm cuối xung phong vào Đội thanh niên tình nguyện lên tuyến đầu chống dịch Covid-19, đã làm phật ý mẹ và người chồng sắp cưới do mẹ cô áp đặt. Trong khu cách ly là cuộc đấu tranh giữa sự sống và cái chết, những chuyện tình vừa chớm nở, những hiểu lầm được hóa giải; những nỗi đau của những cuộc chia ly và những lời hối lỗi về những sai lầm trước đây. Trong đau thương mất mát, sự sống vẫn đâm chồi. Niềm tin thúc giục mọi người quyết tâm không lùi bước trước đại dịch, khắc phục hậu quả đau thương, xây dựng lại cuộc sống bình thường. Chỉ có sự đoàn kết, chia sẻ thật tâm mới đủ sức giúp cho mọi người vượt qua đại dịch. Trong cuộc sống đâu chỉ có lợi ích riêng ta, mà còn phải biết quan tâm tới mọi người.

Vở diễn với thời lượng 90 phút, đây là cách tuyên truyền sáng tạo thông qua video. Chương trình do các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Tỉnh biểu diễn. Trong suốt quá trình luyện tập và ghi hình, ê-kíp thực hiện chấp hành nghiêm về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

PHÒNG KHOA GIÁO VÀ VĂN HÓA - VĂN NGHỆ